

แบบรายงานข้อมูลไทยนิยมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (จังหวัดอุทัยธานี)

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียด			ความก้าวหน้า
				เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	
แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตด้านภาคเกษตร (๑๐ โครงการ/๑๐ หน่วยงาน)							
ป.๑	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน	สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยดำเนินการในพื้นที่ที่ได้เขตพัฒนาที่ดิน ที่มีศักยภาพในการพัฒนา และอยู่นอกเขตป่าไม้	พด.				
ป.๒	โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งน้ำชลประทาน	กิจกรรมการพัฒนา พื้นที่แหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ๑๗,๙๐๐ ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ ๒,๐๒๖,๕๐๖ ไร่ คริวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๔๗,๐๙๓ คริวเรือน และความจุเพิ่มขึ้น ๑๔.๐๙ ล้าน ลบ.ม. อบรมปราษฎ์ชาวบ้านา	ขป.				
ป.๓	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน	กิจกรรมส่งเสริมการลดพื้นที่ปลูกยาง ๑๕๐,๐๐๐ ไร่ เกษตรกรประมาณ ๓๐,๐๐๐ รายๆละ ๑-๑๐ ไร่ (ไม่เกิน ๑๐ ไร่)	กยท.				
ป.๔	โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร กลุ่มละ ๑๐๐ คน	ศมช.ชน.				
ป.๕.๑	โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร	กิจกรรมการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย	กษจ.				
ป.๕.๒		กิจกรรมการอาสาปศุสัตว์เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อย (ฝึกอบรมอาสาสมัครเทียมแพะ ตามหลักสูตรที่สัตวแพทย์สภารับรองและกระจายน้ำเชื้อ และอุปกรณ์การผสมเทียมลงสู่พื้นที่เป้าหมาย)	ปศ.				
ป.๕.๓		กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการผลิตชีวภัณฑ์ ควบคุมศัตรูพืชสนับสนุนนโยบายการใช้สารเคมีทางการเกษตร	วก.				
ป.๕.๔							
ป.๖.๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช.	ตส.				
ป.๖.๒		กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของ คทช.	สกจ.				
ป.๖.๓		กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตามแนวทางศาสตร์พระราชา	สปก.				
ป.๗.๑	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่	กิจกรรมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่	กษจ.				
ป.๗.๒		อบรมแบบ Learning by Doing ในเขตสปก.	ส.ป.ก.				
ป.๘	โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร	กิจกรรม : สนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจำเป็นพื้นฐาน สำหรับการรวบรวมผลผลิตและลดความชื้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตให้แก่สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่เป็นธรรม ในช่วงผลผลิตออกมากในลักษณะของแก้มลิง	สกจ.				
ป.๙	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	กิจกรรม : สนับสนุนอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่มีความจำเป็นพื้นฐาน สำหรับการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้แก่สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจการแปรรูปให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร	สกจ.				
ป.๑๐	โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ	กิจกรรมส่งเสริมการใช้ยางพาราในงานด้านชลประทาน โดยสนับสนุนการใช้ยางพาราปริมาณ ๓,๕๐๙.๕๐ ตัน และคริวเรือนได้รับประโยชน์ ๓๓๐,๘๐๖ คริวเรือน	ขป.				

แบบรายงานข้อมูลไทยนิยมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน (จังหวัดอุทัยธานี)

ที่	โครงการ	กิจกรรม	หน่วยงาน	รายละเอียด			ความก้าวหน้า
				เป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินการ	งบประมาณ	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (๒ โครงการ/๕ หน่วยงาน)							
ส.๑.๑	โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	กษ. คมช.ชน. ปม. สปก.				
ส.๑.๒		กิจกรรมการเพิ่มทักษะอาชีพ					
ส.๑.๓		กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๑ (ภาคการประมง) โดยอบรมให้ความรู้ด้านประมง และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกร ๗๕,๐๐๐ ราย					
ส.๑.๔		กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน					
ส.๒	โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร	การจ้างแรงงานในการก่อสร้างและบำรุงรักษา เช่น งานก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ งานซ่อมแซมโครงการชลประทาน งานปรับปรุงโครงการชลประทาน และงานกำจัดวัชพืช	ชลป.				